

ตัวอย่าง หน้านี้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น

กรมพัฒนาการจ้างงาน
ตู้ไปรษณีย์ 1234
เมืองตัวอย่าง แคลิฟอร์เนีย 99999-9999



หมายเลขโทรศัพท์ของ EDD

อังกฤษ: 1-800-300-5616
สเปน: 1-800-326-8937
จีนกลาง: 1-800-547-3506
จีนกลาง: 1-866-303-0706
เวียดนาม: 1-800-547-2058
TTY (ไม่ใช้เสียง): 1-800-815-9387
ไซต์อินเทอร์เน็ตของ EDD: edd.ca.gov

ตัวอย่างชื่อลูกค้า
1234 ถนนตัวอย่าง
เมืองใดก็ได้ แคลิฟอร์เนีย 99999-9999

วันที่ส่งไปรษณีย์: ดด/ว/ปปปป

หนังสือแจ้งการจ่ายสวัสดิการแบบมีเงื่อนไขระหว่างรอการตรวจสอบการมีสิทธิ์

หนังสือแจ้งนี้เกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องการมีสิทธิ์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหว่างการขอรับเงินสวัสดิการของคุณ

เราพบสิ่งนี้อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับค่าขอสวัสดิการของคุณ ซึ่งอาจทำให้คุณไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการเนื่องจากคุณได้รับเงินสวัสดิการสำหรับค่าขอสวัสดิการว่างงานของคุณแล้ว

เรากำลังเดินเรื่องสำหรับสัปดาห์ที่ค้างอยู่เพื่อจ่ายเงินสวัสดิการแบบมีเงื่อนไขให้ในขณะที่เราพิจารณาการมีสิทธิ์รับสวัสดิการของคุณต่อไป

ถ้าคุณยังยืนยันการว่างงานของคุณต่อไป ขณะที่เรากำลังพิจารณาการมีสิทธิ์ของคุณ

เงินที่จ่ายให้แก่คุณโดยมีเงื่อนไขนั้นจะถือว่าเป็นการจ่ายเงิน ถ้าภายหลังเราพบว่าคุณไม่มีสิทธิ์รับสวัสดิการนั้น

เรายังคงจำเป็นต้องตัดสินการมีสิทธิ์ของคุณสำหรับปัญหาที่ค้างอยู่นี้ โดยจะทำให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- คุณจะได้รับเงินสวัสดิการแบบมีเงื่อนไข และภายหลังพบว่าคุณมีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการนี้
 - คุณจะได้รับเงินสวัสดิการแบบมีเงื่อนไข และภายหลังพบว่าคุณไม่มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการนี้
- ถ้าคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะรับสวัสดิการนี้ เราจะส่ง *หนังสือแจ้งการตัดสิน* ถึงคุณ และคุณอาจขออุทธรณ์ได้
- คุณอาจต้องจ่ายเงินสวัสดิการแบบมีเงื่อนไขที่คุณได้รับคืนให้แก่เรา
- ถ้าคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการยกเว้นการจ่ายเงินสวัสดิการส่วนเกิน

ในระหว่างการตรวจสอบนี้ คุณอาจไม่ได้รับเงิน ถ้าคุณ:

- ทำงานประจำหรือมีรายได้มากเกินไป
- กำลังรับโทษสำหรับการแจ้งข้อความเท็จ
- มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมอยู่แล้ว
- เคยได้รับเงินสวัสดิการมากเกินไปมาก่อน และเงินสวัสดิการของคุณถูกหักออกไปเพื่อจ่ายคืนส่วนเกินนั้น

หนังสือแจ้งฉบับนี้ใช้กับกรณีนี้เมื่อเราไม่สามารถตัดสินใจได้ภายในสองสัปดาห์ หลังจากที่เราพบปัญหาเรื่องการมีสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้น

จะเกิดอะไรขึ้น

ขณะที่เราตัดสินการมีสิทธิ์รับสวัสดิการของคุณ ขอให้ยืนยันการว่างงานของคุณต่อไป

ถ้าคุณยังว่างงานอยู่หรือถูกลดจำนวนชั่วโมงการทำงาน วิธีที่เร็วที่สุดในการยืนยันการว่างงานของคุณคือ UI OnlineSM โดยไปที่ portal.edd.ca.gov เราจะจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่คุณต่อไปตราบเท่าที่คุณยังยืนยันการว่างงานของคุณ

เว้นแต่เราจะตัดสินว่าคุณไม่มีสิทธิ์รับสวัสดิการ

ถ้าคุณทำงานประจำหรือเชื่อว่าคุณไม่มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ คุณไม่ควรจะยืนยันการว่างงานของคุณต่อไป

เราอาจติดต่อคุณ ถ้าเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินเกี่ยวกับการมีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการของคุณ เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรตอบกลับถึงเรา ถ้าคุณไม่ตอบกลับตามคำขอของเรา เราจำเป็นต้องตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่เรามี

ถ้าเราไม่ได้รับข้อมูลจากคุณ เราอาจตัดสินว่าคุณไม่มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการแบบมีเงื่อนไขที่คุณได้รับไปแล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการมีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ โปรดไปที่ edd.ca.gov/en/claim-status

หลังการตัดสินของเราเกี่ยวกับการมีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ

คุณต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการว่างงานสำหรับแต่ละสัปดาห์ จึงจะมีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการได้

ถ้าเรายืนยันการมีสิทธิ์ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรสำหรับสัปดาห์ที่จ่ายเงินไปแล้ว ถ้าคุณยังว่างงานอยู่หรือทำงานน้อยชั่วโมงลง ขอให้ยืนยันขอรับสวัสดิการต่อไปทุกสองสัปดาห์ ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับการยืนยันขอรับสวัสดิการ โปรดไปที่ edd.ca.gov/en/Unemployment/Understanding_the_Continued_Claim_Certification_Questions

ถ้าคุณไม่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการมีสิทธิ์รับสวัสดิการ เราจะส่ง *หนังสือแจ้งการตัดสิน* (DE 1080CZ) ถึงคุณ และคุณอาจขออุทธรณ์ได้

คุณยังอาจต้องได้รับเงินสวัสดิการมากเกินไป ซึ่งคุณจะต้องจ่ายคืน

ถ้าคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการยกเว้นการจ่ายเงินสวัสดิการส่วนเกิน เราจะส่ง *หนังสือแจ้งการจ่ายเงินที่อาจเกิดขึ้น* (DE 1447) และ/หรือ *หนังสือแจ้งการจ่ายสวัสดิการเกิน* (DE 1444) ถึงคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำตัดสินและการจ่ายเงินนี้

และได้รับการพิจารณาให้ได้รับการยกเว้นการจ่ายเงินสวัสดิการส่วนเกิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ edd.ca.gov/en/claims/Benefit-Overpayments